



เมนูข้อมูล

นายคาค้า

มี เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ถล่มกันคึกคักว่ามีอดีต "คืนความสุข" เป็นการหยียบย่ำความทุกข์ให้เสียมากกว่า

มีการหยียบย่ำความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ถูกละเลยไม่แทรกแซงราคาพืชผล ความแห้งแล้ง การย้ายฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการถูกต่อต้านจากต่างประเทศในการส่งออก

มีความพยายามชี้ให้เห็นว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลทำให้มีปัญหาในการควบคุมการเติบโตของเศรษฐกิจ

แต่นั้นดูเหมือนเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายที่ยืนอยู่คนละฝ่ายกับรัฐบาลอยู่แล้ว

ทำนองว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าทำอะไรผิดพลาด เป็นพวกที่ปิดตาข้างหนึ่งทำให้มองเห็นแต่เรื่องที่เป็นมุมมองของรัฐบาล

เป็นทัศนคติที่เอามาเป็นโลโก้เป็นพายุไม่ได้ เพราะเอาเข้าจริงในมุมมองของคนที่มีความรู้ในทางเศรษฐกิจ คล้ายกับไม่เป็นอย่างที่พยายามก่อความวิตกกังวล

ด าลสุด ผลสำรวจของ "กรุงเทพโพลล์" ที่มีวาระการสอบถามนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ประเมินผลงานด้านเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ครบ 1 ปี 6 เดือน)" ผลที่ออกมาคือจากคะแนนเต็ม 10 นักเศรษฐศาสตร์ให้คะแนนในภาพรวมด้านการ

ประสบการณ์กับความรู

บริหารเศรษฐกิจ 5.60 คะแนน แปลว่าสอบผ่านหลุย ที่สำคัญคือเพิ่มจากครั้งที่แล้วที่ได้ 5.32

มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ลงไปวิเคราะห์ละเอียดในแต่ละด้าน รัฐบาลได้จากการบริหารจัดการค่าเงินบาท ทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ 6.42 คะแนน จากการจัดการหนี้สาธารณะได้ 6.16 คะแนน

ผ่านหลุย จะมีปัญหาบ้างก็ที่การจัดการกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม (GDP) ที่ได้ 4.96 คะแนน แต่เป็นในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจที่ได้ 4.79 คะแนน

และที่พูดถึงการบริหารของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ว่าไม่ได้ผลอย่างราคาคุยนั้น ผลสำรวจชิ้นนี้ดูจะไม่เป็นเช่นนั้น

ในผลสำรวจชิ้นนี้นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันมีชื่อทั่วประเทศ ให้ ดร.สมคิด 6.42 คะแนน เทียบกับการสำรวจครั้งก่อนสมัย ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล ที่ได้ 5.34 คะแนน เท่ากับ ดร.สมคิด ได้คะแนนเหนือกว่าแบบหลดลู่เช่นกัน

และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากการสำรวจครั้งเดียวกันนี้ ที่ได้ 6.21 คะแนน นับว่าเป็นครั้งแรกที่รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีคะแนนมากกว่านายกรัฐมนตรี

นั่นน่าจะหมายความว่าความยอมรับในผลงานของ ดร.สมคิด สำหรับคนที่มีความรู้ใน

เรื่องเศรษฐกิจแล้วถือว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศแบบนี้ ยังสามารถบริหารจัดการให้ได้รับการยอมรับถึงขั้นนี้ต้องให้ความนับถือในฝีมือกันไม่น้อย

มี การประเมินกันว่าแม้รัฐบาลจะบริหารการเมืองได้ค่อนข้างนิ่ง ทำให้กลุ่มที่ต่อต้านอยู่ในความสงบได้ กระทั่งถ้าพอที่จะวางโครงสร้างอำนาจให้เอื้อต่อการอยู่ต่อไปได้ในระยะยาว ชนิดวางเป้าหมายว่าจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่อาจจะเสี่ยงกับปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจจนทำให้ประคับประคองรัฐบาลไม่ได้ยาก

แต่นั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการมองในมุมมองเช่นกัน

เพราะความเชื่อถือในทีมเศรษฐกิจของผู้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แม้ที่สุดแล้วความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นคำตอบสุดท้ายระหว่างการคิดด้วยประสบการณ์แบบนักการเมือง กับการมองด้วยความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์แนวใหม่จะเป็นอย่างไร

แต่กว่าจะถึงวันที่พิสูจน์แล้วว่าใครผิดใครถูก

ชะตากรรมของประชาชน อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร

มีคำถามว่ามีใครคิดถึงอย่างจริงจังหรือไม่ ●